

Số: 282/KH-CDKTCN

Khánh Hòa, ngày 06 tháng 3 năm 2020

KẾ HOẠCH

Về việc rà soát, đánh giá và ban hành quy trình thủ tục hành chính năm 2020

Căn cứ Quyết định số 3994/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2020.

Căn cứ Kế hoạch số 86/KH-CDKTCN ngày 22/01/2020 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang về kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang xây dựng kế hoạch về việc rà soát, đánh giá và ban hành quy trình thủ tục hành chính năm 2020, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Rà soát các quy định, thủ tục hành chính (TTHC) liên quan đến phục vụ, người dân, cán bộ, viên chức, nhân viên (CBVC-NV), PHHS và HSSV của trường hàng năm một cách tốt nhất cho phù hợp với tình hình thực tế.

Trên cơ sở rà soát đánh giá tình hình thực hiện các TTHC của các đơn vị từ đó đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; kiến nghị sửa đổi, bổ sung điều chỉnh các TTHC của trường cho phù hợp trong những năm học sau.

2. Yêu cầu

Lãnh đạo đơn vị tập trung quán triệt, chỉ đạo CBVC-NV tổ chức thực hiện nghiêm việc rà soát, đánh giá TTHC, sản phẩm rà soát phải cụ thể, thiết thực, đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu cải cách TTHC.

Huy động sự đóng góp trí tuệ của lực lượng CBVC-NV tại các đơn vị trực tiếp tham gia giải quyết TTHC phục vụ người dân, CBVC-NV, PHHS và HSSV.

Áp dụng nguyên tắc công khai; minh bạch; tham vấn người dân, CBVC-NV, PHHS và HSSV; khai thác tối đa các nguồn lực hợp pháp cho việc rà soát quy định TTHC.

Sau khi rà soát, các đơn vị đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC, sửa đổi các quy định, TTHC đang tổ chức thực hiện.

II. NỘI DUNG RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ

Các đơn vị rà soát quy định, TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị mình. Trọng tâm là rà soát các quy định, TTHC có số lượng thực hiện lớn và liên quan trực tiếp tới người dân, CBVC-NV, PHHS, HSSV và hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Cụ thể, sẽ tiến hành rà soát ở các lĩnh vực: công tác tổ chức – hành chính; công tác đào tạo; công tác quản trị thiết bị; công tác đảm bảo chất lượng và khảo thí; công tác kế hoạch – tài chính; công tác dự án; công tác học sinh sinh viên, công tác dịch vụ sản xuất.

Báo cáo quy trình giải quyết các những TTHC liên quan đến phục vụ người dân, CBGV - NV, PHHS và HSSV của đơn vị mình, đề xuất kiến nghị sửa đổi những quy định, quy trình đang thực hiện hoặc bổ sung danh mục TTHC mới nếu có.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Các đơn vị lập Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC của đơn vị mình trước ngày **30/03/2020** và gửi về Bộ phận thường trực CCHC (qua Phòng Tổ chức – Hành chính) để theo dõi. Lưu ý các TTHC được chọn phải có số lượng thực hiện lớn và liên quan trực tiếp tới phục vụ, người dân, CBVC-NV, PHHS, HSSV và hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

- Các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì thực hiện việc rà soát quy định, TTHC tại có trách nhiệm:

+ Tổ chức rà soát từng TTHC thuộc lĩnh vực, qua đó tham mưu, đề xuất Hiệu trưởng các phương án đơn giản hóa TTHC.

+ Hoàn thành và gửi kết quả rà soát TTHC về Bộ phận thường trực CCHC (qua Phòng Tổ chức – Hành chính) trước ngày **30/8/2020**, gồm: các biểu mẫu rà soát theo đúng quy định, báo cáo tổng hợp kết quả rà soát (nội dung phương án đơn giản hóa TTHC, lý do, kiến nghị thực thi) và sáng kiến cải cách TTHC (nếu có).

- Các đơn vị được giao nhiệm vụ phối hợp và các đơn vị liên quan có trách nhiệm tham gia, phối hợp rà soát TTHC khi được yêu cầu.

- Giao trách nhiệm Bộ phận thường trực CCHC (qua Phòng Tổ chức – Hành chính):

+ Hướng dẫn nghiệp vụ rà soát quy định, TTHC; kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện rà soát đạt tiến độ đề ra.

+ Kiểm tra, đánh giá chất lượng kết quả rà soát các đơn vị; tổng hợp và xây dựng báo cáo kết quả rà soát và phương án đơn giản hóa TTHC trình Hiệu trưởng trước ngày **30/9/2020** và ra quyết định công bố công khai danh mục quy trình giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến phục vụ người dân, CBVC-NV, PHHS và HSSV trên các phương tiện thông tin của Trường.

Trên đây là kế hoạch về việc rà soát, đánh giá và ban hành quy trình thủ tục hành chính năm 2020 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang. Đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện kế hoạch này./.

Nơi nhận:

- Các đơn vị (VBĐT);
- Lưu: VT, TC-HC.

HIỆU TRƯỞNG

Trần Văn Hải